
 
ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ครั้งที่ 1/2560 
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
............................................... 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายค า  บรรดาศักดิ์ 
นายนิติชา  กล้าหาญ 
นางสุกัญญา  บัวส าราญ 
นายอาคม  บรรดาศักดิ์ 
นายเกียรติชัย  ช่างปลูก 
นายชาญชัย  โต๊ะไธสง 
นายทองคุณ  ไปไหน 
นายหวั่น  กุลวงศ์ 
นายราชันย์  จันทร์วัน 
นายชาญชัย  พันอินจ่อง 
นางปราณี  สมนอก 
นายอ่อน  บุญสวาย 
นายพิสิทธิ์  โหมดนอก 
นายณัฐวุฒิ  การชงัด 
นางนริสรา  บุษย์ศรี 
นางลูกชิ้น  พิมพ์อุบล 
นายพงค์สิทธิ์  อ่วยนอก 
 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 

ค า  บรรดาศักดิ์ 
นิติชา  กล้าหาญ 
สุกัญญา  บัวส าราญ 
อาคม  บรรดาศักดิ์ 
เกียรติชัย  ช่างปลูก 
ชาญชัย  โต๊ะไธสง 
ทองคุณ  ไปไหน 
หวั่น  กุลวงศ์ 
ราชันย์  จันทร์วัน 
ชาญชัย  พันอินจ่อง 
ปราณี  สมนอก 
(ลา) 
พิสิทธิ์  โหมดนอก 
ณัฐวุฒิ  การชงัด 
นริสรา  บุษย์ศรี 
ลูกชิ้น  พิมพ์อุบล 
พงค์สิทธิ์  อ่วยนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายหมาก สมนอก 
นายวรากร  เขียนนอก 
นางสาลินี  บุดดาวงค์ 
นายกิตติ  กิ่งแก้ว 
นายสุทิน พลเมืองดี 
น.ส.ศุภิสรา สุโพธิ ์
นายติมเหลง สินนอก 
นางพิมพ์ณดา พืชมาก 
นางสาวกรรณิกา วงศ์ราชา 

นายก อบต.โพนทอง 
รองนายก อบต.โพนทอง 
รองนายก อบต.โพนทอง 

เลขานุการนายก อบต.โพนทอง 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

ผอ.รพ.สต.โพนทอง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 

หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

หมาก สมนอก 
วรากร  เขียนนอก 
สาลินี  บุดดาวงค์ 
กิตติ  กิ่งแก้ว 
สุทิน พลเมืองดี 
ศุภิสรา สุโพธิ ์
ติมเหลง สินนอก 
พิมพ์ณดา พืชมาก 
กรรณิกา วงศ์ราชา 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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น.ส.พินณพัชศ์ แก้วกัลยพัฒน์ 
นายลิขิต ประยูรสิงห์ 
นายอลงกต ชวนนอก 
นายดุสิต ขาวดี 
นางสุเนตร ประยูรสิงห์ 
นายมานะ ศิลป์ประกอบ 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
พัฒนาการประจ าต าบล 

พินณพัชศ์ แก้วกัลยพัฒน์ 
ลิขิต ประยูรสิงห์ 
อลงกต ชวนนอก 
ดุสิต ขาวดี 
สุเนตร ประยูรสิงห์ 
มานะ ศิลป์ประกอบ 
 

 

 
   เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาฯ จึงเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชา   
พระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ มอบหมายรองประธานสภาฯ ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
นายนิติชา กล้าหาญ 1.1 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้ม ี
รองประธานสภาฯ รายได้น้อย) 
   ด้วยกรมบัญชีกลางมีก าหนดแนวทาง การด าเนินงานโครงการลงทะเบียน

เพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ) ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2560 
จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งช าติ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  

  1. คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน 
  -  สัญชาติไทย 
 -  อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค. 2542 
 -  ว่างงานหรือมีรายได้ในปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท 
 -  ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท 
 -  กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 
 2. ผู้ลงทะเบียน 
 -  กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 
 -  ยื่นแบบเพื่อลงทะเบียนพร้อมหลักฐานและบัตรประชาชนตัวจริง แบบ SMART 

CARD 
 - เก็บหลักฐานการรับลงทะเบียน 
 3. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน 
 -  รับเอกสารและบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าระบบ 
 
 
            /จัดท าสรุปการรับลงทะเบียน....... 
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 -  จัดท าสรุปการรับลงทะเบียนทุกสิ้นวัน 
 -  จัดเก็บเอกสาร 
 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th  
  และท่ีท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560  
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560) 

ประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ว่ามีข้อความใด       
ที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยคะแนนเสียง 15 เสียง งดออกเสียง 
1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองตั้งขึ้นพิจารณา
เสร็จแล้ว 

  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ 6.1 เรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

โพนทอง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2560 รอบเดือนเมษายน พ .ศ . 2560 
มอบหมายเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 

เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบก ระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ .ศ . 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสองปี ข้อ 13 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ 1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3. รายงานผ ลและ
เสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรา ยงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายใน
เดือนเมษาบน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 
         /น.ส.นงค์ฤทธิ์……. 

http://www.epayment.go.th/
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น.ส.นงค์ฤทธิ์ ดีสวน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานรอบเดือน  
(นักจัดการงานทั่วไป) เมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ .ศ. 2560) 

ตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน ดังนี้ ในส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ประกอบด้วย 

 นางประภาภรณ์ บุญกลาง  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการ 
 นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก   ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.        กรรมการ 
 นายอาคม บรรดาศักดิ์ ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.   ” 
 นายพิสิทธิ์ โหมดนอก ผู้แทนสมาชิกสภา อบต.   ” 
 นางฉวีวรรณ ประจง ผู้แทนประชาคมต าบล   ” 
 นางทองใบ อัคภาร ผู้แทนประชาคมต าบล   ” 
 นายชัชวาล พระเมเด ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ” 
 นายเฉลียว ช่างปลูก ผู้ทรงคุณวุฒิ    ” 
 นายสิริ พานิชย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ” 
 นายลิขิต ประยูรสิงห์ ผู้อ านวยการกองช่าง   ” 
 นางพิมพ์ณดา พืชมาก หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. กรรมการและเลขานุการ 
 ซึ่งในส่วนที่ 1 จะเป็นรายละเอียดของที่มาและความส าคัญของการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า  ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วย

ความสะดวก 
  2) ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ ขุดเจาะบาดาล พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร

3) ก่อสร้างและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าการเกษตรและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
4) ก่อสร้างและขยายเขตบริการประปา 

 5) การบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  2. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
 3. การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

กีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว  
 แนวทางการพัฒนา 
 1. การจัดการศึกษาและสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
  2. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 4. การพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศน์ที่มีอยู่แล้วให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป 
 
         /4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข……. 
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  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค 
 2. การพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
 3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดี  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 
 2. การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก 

คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากไร้ 
 3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น 
 4. การส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ชุมชน อาสาสมัครและ

องค์กรเอกชน 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 แนวทางการพัฒนา 
 1. สร้างจิตส านึกและความตร ะหนักในการจัดการทรัพยากร ที่สาธารณประโยชน์

และสิ่งแวดล้อม 
  2. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย การก าจัดน้ าเสีย และภาวะ

กลิ่น 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความม่ันคงปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ลดอุบัติเหตุจราจรทางบกทางน้ า 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยโดย

ส่งเสริมและสนับสนุน อปพร. ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 
  8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
 2. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถการพัฒนา 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
 โครงสร้างพื้นฐานสะดวก คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคีร่วมคิดร่วมท าน้อมน า

เศรษฐกิจพอเพียง 
 ส่วนที่ 3 การประเมิน/ติดตามตนเอง แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท า

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงาน     
ทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ส่วนใหญ่มีการด าเนินงานทั้งหมด แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงาน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน    
ตามแผนพัฒนา 3 ปี  ส่วนโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 38 โครงการ 

 
 
        /โครงการที่มีในแผนพัฒนา……. 
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 โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2560  141 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3x100/141 = 
26.95% ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไม่มี  
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  1. งบประมาณไม่เพียงพอในการ
ด าเนินงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจ านวน
มากในการด าเนินโครงการ  2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า  3. ได้รับงบประมาณล่าช้า  
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ทุกโครงการ 

 ข้อเสนอแนะ  1. การด าเนินงานในช่วงหกเดือนแรก มีการด าเนินการน้อย 
โดยเฉพาะโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน อยากให้มีการด าเนินโครงการมากกว่านี้  
2. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน  3. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณ
อยู่แล้ว 

  ส่วนที่ 5 ผลการด าเนินงาน แผนงาน /โค รงการ ประจ าปี 2560 (ตามแผน
ยุทธศาสตร์) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 

นายนิติชา กล้าหาญ มีข้อสงสัยว่า ตามที่รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โครงการที่ยัง 
(รองประธานสภาฯ) ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในปีงบประมาณ 2560 ใช่หรือไม่ 
นายชาญชัย โต๊ะไธสง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสระแดง – แยกประปา บ้านมะค่า เมื่อไหร่จะได้ 
(ส.อบต.ม.4) ด าเนินการ 
นางนริสรา บุษย์ศรี โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้าน นางข่วน ยงสูงเนิน – หน้าวัด 
(ส.อบต.ม.9) บ้านโพนทอง เมื่อไหร่จะได้ด าเนินการ    
นายพิสิทธิ์ โหมดนอก โครงการเสริมผิวหินคลุกจากบ้านใต้ – บ้านมะค่า ถ้าไม่รีบด าเนินการในตอนนี้  
(ส.อบต.ม.8) เข้าช่วงหน้าฝนจะท าให้การด าเนินการล าบาก และโครงการเสริมผิวถนน          

แอสฟัลติกคอนกรีต ทางเข้าหมู่บ้านใต้ เมื่อไหร่จะได้ด าเนินการ ชาวบ้านฝากถามมา 
นายอาคม บรรดาศักดิ์ อยากให้ทุกคนท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บริการประชาชน อยากทราบว่า  
(ส.อบต.ม.2) โครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จะด าเนินการได้เม่ือไหร่ เพราะสมาชิกสภาฯ 

ได้สอบถามผู้บริหารแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สรุปผลแล้ว ไม่สามารถจะ 
(ส.อบต.ม.10) ตอบสนองประชาชนให้เป็นที่น่าพอใจ เพราะปัญหาชาวบ้านมีมากมายหลายปัญหา 

โดยเฉพาะปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นที่ในท้องถิ่นของเรา      
ส่วนปัญหาภัยพิบัติท่ีผ่านมา ผู้บริหารก็สามารถแก้ไขปัญห าได้รวดเร็วดี แต่อยาก
สอบถามเกี่ยวกับโครงการขุดคลองของบ้านหนองพลวง ไม่ทราบว่ามีปัญหาขัดข้อง
ประการใด จึงยังไม่ได้ด าเนินการ เพราะอยากเห็นโครงการดังกล่าวด าเนินการในช่วง
หน้าแล้งนี้ เพราะอีกไม่ก่ีเดือนก็จะเข้าหน้าฝน และกรณีเส้นทางท่ีช ารุดของบ้าน
หนองพลวง ได้แจ้งใ ห้ท่านนายกทราบแล้ว ซึ่งที่ผ่านมา เยาวชนก็ได้รับอุบัติเหตุ   
จากถนนที่ช ารุดเส้นทางนี้ ทราบมาว่า ผู้บริหารได้ติดต่อช่างมาท าการซ่อมแซมแก้ไข 
แต่เห็นว่าช่างก็ไม่ว่า ก็น่าจะติดต่อช่างที่อ่ืนมาด าเนินการให้ ส่วนโครงการของกอง
การศึกษาที่ผ่านมา สมาชิกทุกคนก็อยากจะไปร่ วม แต่เนื่องจากโครงการจัดในวันที่ 
13 เมษายน ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ต้องการอยู่กับครอบครัว 

 
              /และร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน....... 
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   และร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน เพราะแต่ละหมู่บ้านก็มีงานในหมู่บ้าน ก็อยากให้
ผู้บริหารได้พิจารณาในปีต่ อไป เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ว่าสามารถที่จะจัดก่อนได้
หรือไม่ หรืองดจัดไปเลย ส่วนโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ที่อยู่ในช่วงก าลัง
ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ก็ขอให้ควบคุมงานและติดตามให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ 
และอยากให้น าแบบแปลนไปติดประกาศไว้ที่ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน เพ่ือผู้ที่มี
ความรู้ด้านช่างในหมู่บ้าน จะได้ช่วยกันตรวจสอบ 

นายมานะ ศิลป์ประกอบ จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จะเห็นว่า พื้นที่ต าบลโพนทอง จะมีปัญหาเก่ียวกับ 
(พัฒนาชุมชน) คุณภาพดินและน้ า จึงอยากให้เน้นการพัฒนาด้านการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และขอเสนอให้รวบรวมประเด็นปัญหา
ผลผลิตทางการเกษตร และปัญหาน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

นางลูกชิ้น พิมพ์อุบล เสนอปัญหาการสัญจรไปมาในการท าการเกษตร อยากของบประมาณไปด าเนินการ 
(ส.อบต.ม.10) เนื่องจากที่ดินได้มาท าการรังวัดแล้ว และการวางท่อระบายน้ า บ้านนางตุ้ย 
นายติมเหลง สินนอก โครงการบ้านมะค่า มี 2 โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ คือ โครงการขยายเขตไฟฟ้า  
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4) และถนนหินคลุก จากสระแดง –  วัดเก่า ไม่ทราบว่า อยู่ในปีงบประมาณ 2560 

หรือไม ่
นายดุสิต ขาวดี เรื่องรางระบายน้ า บ้านหนองโน ที่เสียหาย อีกไม่ก่ีเดือนก็จะเข้าฤดูฝน ตอนนี้ก็ยัง 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5) ไม่ได้ซ่อมแซมเลย ถนนหินคลุก เส้นรอบหมู่บ้านถึงวัดป่า จุดที่ท่อขาด อยากให้ไป

ด าเนินการซ่อมแซมให้ได้ใช้งานได้ถาวรขึ้น 
นายอลงกต ชวนนอก บริเวณฝายบ้านหนองหว้า ที่ถมไว้แล้วยังต่ าอยู่ เกรงว่าถ้ามีน้ ามาก็จะขาดอีก  
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6) อยากให้ไปด าเนินการเพ่ิมเติมให้ 
นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก ขอขอบคุณโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเด็กและเยาวชน ที่จัดขึ้น 
(ส.อบต.ม.10) ในวันที่ 24 –  25 เมษายน ที่ผ่านมา ที่ลงไปจัดกิจกรรมที่วัดบ้านหนองพลวง 

สอบถามเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกจิกรรม ก็บอกว่าเป็นโครงการที่ดี 
นายชาญชัย โต๊ะไธสง บ้านมะค่า มีถนนขาดอยู่ 3 จุด ยังไม่ได้ท าการซ่อมแซม เพราะใกล้จะเขาช่วง 
(ส.อบต.ม.4) ท าการเกษตร ถ้าไม่เร่งด าเนินการ จะท าให้การสัญจรไปมาล าบาก เรื่องการวางท่อ

ระบายน้ าปากทางเข้าบ้านมะค่า อยากให้ด าเนินการให้ด้วย 
นายวรากร เขียนนอก ชี้แจง เหตุผลที่ท าให้หลาย ๆ โครงการยังไม่ได้ด าเนินการ และบางโครงการ 
(รองนายก อบต.) ด าเนินการล่าช้า เนื่องจากรายได้ที่เข้ามามีไม่มาก รายได้ท่ีเข้ามาส่วนใหญ่จะจ่าย

รายจ่ายประจ า เดือนละประมาณล้านกว่าบาท โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ด าเนินการไป ก็จ า เป็นที่จะต้องด าเนินการในช่วงเดือนที่เหมาะสม คณะผู้บริหารก็
อยากจะเร่งด าเนินการทุกโครงการเช่นเดียวกัน แต่ติดขัดในเรื่องงบประมาณ ส่วน
โครงการฝาปิดตะแกรงเหล็กบ้านแท่น ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการอยู่ โครงการขุดลอก
บ้านหนองพลวง ที่ย้ายมาใหม่ จากจุดเดิมที่มีปัญหา ผู้รับจ้างรายเดิมไม่เข้ามา
ด าเนินการเลย ผู้บริหารจึงได้พิจารณาหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งจะเริ่มด าเนินการในเร็ว 
ๆ นี้ คณะผู้บริหารได้วางแผนที่จะด าเนินการโครงการต่าง ๆ ดังนี้ ในช่วงหน้าแล้ง 
จะด าเนินการโครงการเสริมผิวหินคลุกจากบ้านหนองหว้า –  บ้านใต้ โครงการเสริม
ผิวหินคลุกจากศาลปู่ตา – โรงสูบน้ าดิน บ้านหนองหว้า โครงการเสริมผิวหินคลุกจาก
บ้านนายสมคิด –  นานายสุบรรณ โครงการถนนดินหนองหว้า –  หนองโน โครงการ
เสริมผิวหิตคลุกจากบ้านใต้ – บ้านมะค่า ส่วนโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ 

 
         /ถนนแอสฟัลติก....... 
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  ถนนแอสฟัลติ ก จะด าเนินการในช่วงท้ายปีงบประมาณ ถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าฝน      
ก็ไม่น่าที่จะเป็นปัญหา อุปสรรคเท่าไหร่ เรื่องถนนคอนกรีตบ้านหนองม่วงที่ช ารุด 
ตอนนี้ก็ด าเนินการติดต่อช่างให้ไปด าเนินการให้เร็วที่สุด ส่วนถนนหินคลุก –  วัดป่า 
เสนอไปจังหวัดแล้ว แต่ยังเงียบอยู่ โครงก ารต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อบัญญัติ  ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ ก็ต้องรอเงินรายได้ที่จะโอนเข้ามาด้วย ส าหรับปัญหาบ้านหนองโน    
ช่างด าเนินการส ารวจแล้ว ก็จะเร่งด าเนินการให้ โดยใช้งบประมาณในการซ่อมแซม 
และซ่อมแซมถนนดินบ้านแท่น ก็ได้ส ารวจเรียบร้อยแล้ว เรื่องการแก้ไขปัญหา      
น้ าท่วม ที่ท่าน ส .อบต . ลูกชิ้น เสนอมา บางเรื่องก็ไม่สามารถด าเนินการได้เลย 
จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน เพราะไม่ได้บรรจุไว้ในแผน ก็อาจจะได้
ปรึกษาหารือกับท่านสมาชิก ในเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม เพราะยังมีอีกหลายเรื่อง
ที่เป็นปัญหาที่จะต้องด าเนินการ ส่วนท่ อระบายน้ าหน้าบ้าน ส .อบต .ม . 4            
จะพิจารณาหางบประมาณมาด าเนินการให้ 

นายนิติชา กล้าหาญ สอบถามโครงการจ่ายขาดฝาปิดตะแกรงบริเวณทางโค้ง ของบ้านแท่น ไม่ทราบว่า  
(รองประธานสภาฯ) มีปัญหาใดบ้าง มีระยะเวลาในการด าเนินการถึงไหน เนื่องจากโครงการนี้มี

จุดประสงค์เพ่ื อป้องกันความปลอดภัย เพราะเป็นบริเวณทางโค้ง อาจเกิดอันตราย 
อยากให้เร่งด าเนินการ  

นายวรากร เขียนนอก โครงการนี้ค่อนข้างหาผู้รับจ้างยาก แต่ตอนนี้หาผู้รับจ้างได้แล้ว และผู้รับจ้างก็ก าลัง 
(รองนายก อบต.) ด าเนินการเชื่อมตะแกรงเหล็กอยู่  
นายอาคม บรรดาศักดิ์ สงสัยเรื่องโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ไม่เห็นมีของบ้านลิงส่อง แต่เห็นอยู่ใน 
(ส.อบต.ม.2) ข้อบัญญัติงบประมาณ 
นายวรากร เขียนนอก การจ่ายขาดเงินสะสม จะต้องมีรายละเอียดในแต่ละโครงการอยู่แล้ว เพราะขั้นตอน 
(รองนายก อบต.) การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จะต้องผ่านมติที่ประชุมสภาฯ  ถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าท่าน

ไม่ได้เสนอ ก็จะไม่มี 
นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก สอบถามเกี่ยวกับโครงการขุดลอกบ้านหนองพลวง  
(ส.อบต.ม.10) 
นายวรากร เขียนนอก ชี้แจง ผู้รับจ้างเดิมยังติดงานที่ต าบลโนนประดู่ จึงยังไม่สามารถเข้าด าเนินการได้  
(รองนายก อบต.) ผู้บริหารจึงได้พิจารณาหาผู้รับจ้างรายใหม่มาแล้ว 
นายก อบต. ชี้แจงเพ่ิมเติม ผู้รับจ้างรายใหม่เป็นรายเดียวกันกับโครงการขุดลอกล าห้วยแยะบ้าน

มะค่า และได้เน้นย้ าให้ผู้รับจ้างด าเนินงานตามรูปแบบรายการ ส่วนเรื่องการ
ตรวจสอบที่สาธารณะบ้านหนองพลวง ที่ดินได้มาท าการรังวัดแล้ว ในโอกาสต่อไป ก็
จะด าเนินการท าเป็นถนน ส่วนเรื่องการซ่อมแซม เคยแจ้งให้สมาชิกสภาฯ และผู้น า
หมู่บ้านได้ช่วยกันส ารวจแล้วท าหนังสือแจ้งมายังผู้บริหาร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จะ
ได้ออกไปดูและท าการส ารวจและจะได้พิจารณาหางบประมาณไปซ่อมแซมให้ แต่ที่
ผ่านมาก็ได้มอบหมายให้ช่างไปส ารวจและประมาณการ ก็จะได้ด าเนินการ  เรื่องถนน
ช ารุดที่บ้านหนองพลวง ถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเพราะอยู่กลางถนน ได้ประสานกับผู้
รับจ้างที่เคยมาท าไปแล้ว ก็รับปากว่าจะมาท าให้ แต่ก็ยังไม่มา จึงได้ประสานกับช่าง
ในหมู่บ้าน ก็ยังไม่ว่าง ในเรื่องการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ก็อยากให้ ช่วยกันไป
ตรวจสอบดู เพราะผมก็ไปดูทุกวัน ถ้าพบว่าไม่ถูกต้อง ก็แจ้งมาได้ ผู้รับจ้างก็จะได้ 

 
 
         /แก้ไขให้ถูกต้อง....... 
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  แก้ไขให้ถูกต้อง เกี่ยวกับโครงการวันสงกรานต์ที่ผ่านมา ก็ทราบว่าอาจจะเป็นปัญหา
ในหลาย ๆ หมู่บ้าน แต่เมื่อได้ปรึกษาหารือกับสมาชิกทุ กท่านแล้วก่อนที่จะ
ด าเนินการ เพราะการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ก็ได้ปรึกษากับท่านสมาชิก เสมอ  ถ้ามี
ข้อผิดพลาด ท่านสมาชิกท้วงติงมา ก็จะพยายามแก้ไข 

นายพิสิทธิ์ โหมดนอก ถ้าทาง อบต. มอบหมาย เจ้าหน้าที่หรือผู้ใด ลงไปส ารวจในพ้ืนที่ ก็ขอให้แจ้งด้วย 
(ส.อบต.ม.8) 
นายก อบต. อยากให้สมาชิกได้ท าเป็นหนังสือแจ้งเข้ามาจะได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกไปดู 
นายพงค์สิทธิ์ อ่วยนอก สอบถามเรื่องถนนคอนกรีตที่ช ารุดที่บ้านหนองม่วง 
(ส.อบต.ม.10) 
ปลัด อบต. ชี้แจง ตามที่ท่านสมาชิกได้แจ้งประสานมาทางไลน์ บังเอิญว่าตอนนั้น ก าลังอบรมอยู่

ต่างจังหวัด จึงได้ส่งต่อข้อมูลให้ท่านนายกทราบ กลับมาจึงได้สอบถามท่านนายกอีก
ครั้ง ได้ทราบว่าถนนคอนกรีตเส้นนี้ ทาง อบต. ไม่ได้เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง แต่เป็น
โครงการของทาง อบจ . มาด าเนินการ ดังนั้นจึงได้เสนอให้ท่านนายกได้แจ้งเป็น
หนังสือให้ทาง อบจ . ทราบก่อน ส่วนทาง อบต . ก็ได้มอบหมายให้ช่างได้ส ารวจและ
ประมาณการไว้แล้วส่วนหนึ่ง 

นายวรากร เขียนนอก แจ้งโครงการที่จะด าเนินการในเดือนพฤษภาคม 
(รองนายก อบต.) 1. โครงการก่อสร้างถนนดินจากนายายสี – บ้านหนองหว้า – บ้านหนองโน  
 2. โครงการเสริมผิวหินคลุกจากศาลปู่ตา – โรงสูบน้ าดิบ บ้านหนองหว้า หมู่ 6 
 3. โครงการเสริมผิวหินคลุกจากบ้านใต้ – บ้านมะค่า  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มี  
ที่ประชุม รับทราบ 

ประธานสภาฯ 6.2 เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
นางสุเนตร ประยูรสิงห์ รายรับจริง – รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 
 รายรับจริง 
 ประมาณการตามข้อบัญญัติฯ 2560  25,877,000          บาท 
 หมวดภาษีอากร     113,032.58  ”   
  หมวดภาษีจัดสรร    6,698,305.58   ” 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  58,895.20  ” 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    63,477.48  ” 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    40,560   ” 
 เงินอุดหนุนทั่วไป     6,295,242          ” 
 รวมรายรับจริง     13,269,512.84  ” 
 รายจ่ายจริง 
 ประมาณการตามรายจ่ายตามข้อบัญญัติฯ 2560 25,877,000  ” 
 หมวดงบกลาง     2,776,600          ” 
 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   5,446,187  ” 
 หมวดค่าตอบแทน    56,929   ” 
 หมวดค่าใช้สอย     1,642,468  ” 
 
            /หมวดค่าวัสดุ……. 
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 หมวดค่าวัสดุ     442,665.20         บาท 
  หมวดค่าสาธารณูปโภค    149,225.71  ” 
 หมวดเงินอุดหนุน    520,000  ”

หมวดค่าครุภัณฑ์           -           ” 
 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    140,000  ” 
 รวมรายจ่ายจริง     11,174,075.82  ” 
 คงเหลือ (รายได้จริง หัก รายจ่ายจริง)  2,095,432.02  ” 
 เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 8,161,495.67         ” 
 เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559   10,275,957.49  ” 
 บวก เงินสะสมรับระหว่างปี   5,093.62  ” 
 หัก จ่ายขาดเงินสะสม (1ตุลาคม 2559 - 28 1,913,048  ” 
  เมษายน 2560) 
 คงเหลือ      8,368,003.11  ” 
ที่ประชุม รับทราบ 

นางสุภิสรา สุโพธิ์ แนะน าตัวต่อที่ประชุม และแจ้งประชาสัมพันธ์  1. ยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ ป่วยสิทธิ
แบบมาสเตอร์คัพ เพราะต าบลเรามีรอยต่อกับอ าเภอประทาย คือ บ้านหนองโน 
หนองหว้า บ้านมะค่า ซึ่งต่อไป สามารถไปขึ้นทะเบียนที่อ าเภอประทายได้      
เพราะต่อไปประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีรอยต่อระหว่างอ าเภอ สามารถไปรักษาได้      
โดยไม่ต้องส่งตัว โดยไม่มีการเรียกเก็บเ งินก่อน  2. ประชาสัมพันธ์ โครงการ        
ลด ละ เลิก บุหรี่ โดยใช้ประชาชนเป็นฐาน ช่วงนี้เป็นช่วงส ารวจผู้สูบบุหรี่ ทาง รพ .
สต. จะด าเนินการคลินิกเคลื่อนท่ี ฝากผู้น าทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้
ด้วย 

ประธานสภาฯ มีท่านผู้ใด มีเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงกล่าวปิดประชุม 

 ปิดประชุมเวลา  12.15 น. 

(ลงชื่อ)  สุกัญญา  บัวส าราญ ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสุกัญญา  บัวส าราญ) 
       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

   (ลงชื่อ)           ณัฐวุฒิ การชงัด  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายณัฐวุฒิ การชงัด) 
          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 

          (ลงชื่อ)    พิสิทธิ์ โหมดนอก   คณะกรรมการฯ    
              (นายพิสิทธิ์ โหมดนอก) 
               สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 
 
 
            /(ลงชื่อ)……. 
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    (ลงชื่อ)     ปราณี สมนอก      เลขานุการคณะกรรมการฯ 
             (นางปราณี  สมนอก) 
           สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 

    (ลงชื่อ)             ค า บรรดาศักดิ ์  ผู้รับรอง     
          (นายค า  บรรดาศักดิ์) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 


